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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชมพู  
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ.2562  (ครั้ งที่  2)  

เ ม่ือวันอังคารที่  27 สิงหาคม 2562  เวลา  10.00  น.  
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชมพู  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ผู้มาประชุม  

๑ . นายบุญเรียง เชื้อบุญมี   ประธานสภาอบต.ชมพู  
๒ . นางสุภาพร ภูมิดี    รองประธานสภา อบต.ชมพู  
๓ . นายพยม กล่่าทอง     สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑   
๔ . นางล่าดวน สุหาพาณิช    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑ 
๕ .  นายสนั่น    ยอดเกตุ    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๒         

๖ .  นายแวะ  สนใจ     สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓     
๗ .  นายเชาว์     เย็นฉ่่า    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๓   
๘ .  นายจรัส  ดาวไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๔ 
๙ .  นางออน  บุญหว่าน              สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๔ 
๑๐ .  นายสวัสดิ์   พลเคน            สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๕ 
๑๑ . นายอุดม สังข์พานิช   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๖ 

     12. นายนารี    มาลาวัน           สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๖  
13. นางแสวง  คานกระโทก   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๗ 
 14. นายบุญล้อม บุญเสน   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๘ 
 15. นางศิริมาลัย  ยิ่ งยง           สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๙  
 16. นายอนุกุล  ติยานันท์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๙ 
 17. นายสุภาพ  ชินโคตร   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๐ 
 18. นางล่าไพ  ประสมศรี   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๐ 
 19. นายชัยวัฒน์  กระถินทอง   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๑                      
 20. นายเซ้ง  ภูกิ่ งนา    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๑                             
 21. นางปาน ป้อมสาหร่าย          สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๒  
22.  นางดรุณี    อ่่าคง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๒                       

        23. นายอุทัย   โสไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๓ 
     24. นายกมล   ปัดไธสง    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๔ 

             25. นายวิชัย  เสนานุช    สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑๕ 
     26. พันจ่าเอกณรงค์ ค่าพิลานนท์   เลขานุการสภา อบต.ชมพู  
 

ผู้ ไ ม่มาประชุม  
1. นายพิทักษ์  สุดจันทร์         สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๗                                   
2. นายบุญจันทร์  บุญหล้า   สมาชิกสภา อบต.  หมู่  ๑4      

 

 



~ 2 ~ 
 

 

ผู้ เข้าร่วมประชุม  

     1. นายบุญชนะ คลองภู เขียว   นายกอบต.ชมพู  
 2. นายกวี    ไฉลภูมิ      รองนายก อบต.๑  
 3. นายประดิษฐ ปัตตานี    รองนายก อบต.2  
 4. นางสาวบุญญรัตน์ หยดย้อย   ผู้ อ่านวยการกองช่าง  
     5. จ่าสิบเอกรัฐกานต์ เมืองอินทร์        นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนฯ  
     6 .  นายนภดล จัตุรัส                      ผู้ อ่านวยการนิคมสหกรณ์วั งทอง  
     7.  นางสาวลินิน  ชมชิต    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

  เ มื ่อ ส ม า ช ิก ส ภ า อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น ต่ า บ ล ช ม พ ู ม า ค ร บ อ ง ค ์ป ร ะ ช ุม 
ประธานสภากล่าวพิธี เปิดประชุมสภา  

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู   : เรียนนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ตาม ที ่ ไ ด ้ส ่ง ห นัง ส ือ เ ช ิญปร ะชุม  ใ น วันนี ้ เ ป ็น ก า ร ป ร ะชุม ส ภ า ส มัย ส ามัญ  สมัยที ่  3 
ประจ่าปี  พ .ศ .2562  วันอังคารที่  13  สิงหาคม  2562 กระผมขอเปิดการประชุม           
ตามระเบียบวาระดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู   : ตามท่ีได้ส่งส่าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/๒๕๖2  
  เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น    

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ขอให้ยกมือขึ้น 
 
นายอุดม สังข์พานิช 
ส.อบต.หมู่ 6: หน้าที่ 16  จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 4 ฟุต จ่านวน 1 ตู้ งบประมาณ 8,000  
 บาท งบประมาณต้องเป็น 6,000 บาท ใช่หรือไม่ 
 
พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
เลขานุการสภา อบต.: แก้ไขหน้าที่ 16  จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 4 ฟุต จ่านวน 1 ตู้ งบประมาณ 
6,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ    
 

4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 
 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรข้อญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้รายงานผลการประชุม
พิจารณาค่าแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อสภาฯต่อไป 

นายอุดม สังข์พานิช 
ส.อบต.หมู่ 6 : ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3                   

ประจ่าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก่าหนดระยะเวลาการยื่นเสนอค่าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2563 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี       
ที่  15 สิงหาคม 2562 เวลา08.30น. เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่  19 สิงหาคม 2562                  
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพูและเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 
2562 เวลา 17.30 น. ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการ และในที่ประชุมมีมติเลือกนายอุดม สังข์พานิช เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ          
และนายสวัสดิ์ พลเคน เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ บัดนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กระผมจะให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรายงานต่อสภาต่อไป 
 

นายสวัสดิ์ พลเคน 
ส.อบต.หมู่ 5: คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที ่ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา          

08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. พบว่ามีผู้มายื่นค่าแปร
ญัตติจ่านวน 1 ราย  คือนายจรัส ดาวไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู หมู่ที่ 4 โดยมี
ผู้รับรอง  จ่านวน 2 ราย คือ นายสวัสดิ์ พลเคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู หมู่ที่ 5                    
และ นายวิชัย เสนานุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู หมู่ที่ 15 และในวันพุธที่ 21
สิงหาคม 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเรืองยศองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู
คณะกรรมการแปรญัตติ ตัวแทนผู้บริหาร และผู้ยื่นขอแปรญัตติ ได้มาประชุมปรึกษาหารือ ดังนี้ 
 

พบว่า นายจรัส ดาวไธสง ส.อบต.หมู่ที่ 4 แปรญัตติตามรายละเอียดดังนี้ หน้าที่ 8/41 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส ารวจ  
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม ส่าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของอบต.ชมพู 
จ่านวน 2 ตัว งบประมาณ 15,400 บาท  
เนื่องจากไม่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน และควรลดจ านวนเหลือเพียง 1 ตัว 

แปรตัดลดเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม ส่าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต.ชมพู จ่านวน 1 ตัว งบประมาณ 8,000 บาท 
 

  หน้าที่ 32/41 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
1) จัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงาน จ่านวน 7 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานให้กับเจ้าหน้าที่ใน

กองช่าง จ่านวน 7 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.ชมพูก่าหนด งบประมาณ 21,000 บาท  
เนื่องจากเก้าอ้ีดังกล่าวมีราคาที่แพง และจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการมีน้อย          
จึงเห็นสมควรลดจ านวนเก้าอ้ีเหลือเพียง 4 ตัว 

  แปรตัดลดเป็น 1)จัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงาน จ่านวน 4 ตัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ในกองช่าง จ่านวน 4 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.ชมพูก่าหนด งบประมาณ 
12,000 บาท และมติที่ประชุม  เห็นชอบ 5 เสียง ตามท่ีผู้ยื่นค่าขอแปรฯ 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563              

ดังกล่าวตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการแปรฯใน แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส่ารวจ   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม ส่าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของ  อบต.ชมพู 

จ่านวน 2 ตัว งบประมาณ 15,400 บาท  
แปรตัดลดเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม ส่าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.

ชมพู จ่านวน 1 ตัว งบประมาณ 8,000 บาท ขอให้ยกมือขึ้น  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 25 เสียง  

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
 2563  ดังกล่าวตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรฯในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่านักงาน 

1)จัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงาน จ่านวน 7 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานให้กับเจ้าหน้าที่ในกองช่าง  
 จ่านวน 7 ตัว รายละเอียดตามที่ อบต.ชมพูก่าหนด งบประมาณ 21,000 บาท  
แปรตัดลดเป็น 1)จัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงาน จ่านวน 4 ตัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส่านักงานให้กับเจ้าหน้าที่ใน
กองช่าง จ่านวน 4 ตัว รายละเอียดตามท่ี อบต.ชมพูก่าหนด งบประมาณ 12,000 บาท ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 25 เสียง เป็นเอกฉันท์  

  วาระ 3 ขั้นลงมติ 
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นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2563              

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 25 เสียง เป็นเอกฉันท-์  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพื่อด าเนินโครงการจัด
ที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์แบบเช่า 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการขออนุญาตให้เข้าท่าประโยชน์หรืออาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติพ.ศ.2548 ได้ก่าหนดเงื่อนไข ข้อ 8 (5) ไม่มีปัญหากับราษฎรใน
พ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต่าบลหรือองค์การ
บริหารส่วนต่าบลท้องที่ท่ีป่าไม้นั้นตั้งอยู่ 

นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง :  สืบเนื่องจาก พ.ศ.2513 และพ.ศ.2517 มีมติของ  

ค ณ ะ ร ัฐ ม น ต ร ี  ใ ห ้ส่ า ร ว จ พื ้น ที ่ เ ข ต ป ่า ส ง ว น  ป ่า ช า ย เ ล น  ใ น ป ร ะ เ ท ศ ว ่า           
มี เกษตรกร เข้า ไปท่ากินแล้วมากน้อย เพีย ง ใด  หากมี เกษตรกร เข้า ไปท่ากิน ให้
กรมส่ง เสริมสหกรณ์จัดนิคมเ พื่อ ให้สิทธิการท่ากิน ให้ถูกต้อง ให้กับ เกษตรกรที่
เ ข้าบุกรุกนั้น  ซึ่ ง ของสหกรณ์นิคมวังทองอยู ่ ใน  14 ป่า  ที่ เ กษตรกร เข้าท่ากิน 
ตั ้ ง แต่จังหวัด เชีย ง ใหม่ จนถึง จังหวัดสุร าษฎร์ธ านี  ซึ ่ ง มี ใ น เ ขต พื้นที ่ลุ ่มแม่น้่า           
วังทองฝั ่ ง ซ้า ยมี เ กษตรกร เข้าท่า กิน ใน พื้นที ่ เ ขตป่า ส งวน  มีมติคณะรัฐ มนตรี
อนุมัติ พื้นที่ลุ่มแม่น้่าวังทองฝั่ งซ้าย เมื่อวันที่  26 ก.ค.2502  ให้นิคมสหกรณ์วัง
ทอ ง เ ข้า ม าดูแ ล  จึง ไ ด้ท่าหนัง ส ือ ใ ช ้ป ร ะ โ ยชน์ใ น เ ขตป่า ส ง วน  พื ้นที ่ทั ้ ง ห มด 
203,000 ไร่  มี พื้นที่ ใน เขตพิษณุโลกคืออ่า เภอวังทองและอ่าเภอเนินมะปราง 
ระยะเวลาการท่าสัญญาตั้ งแต่ปีพ.ศ.2526 ซึ่ งตามกฎหมายท่าสัญญาได้  30 ปี
ซึ่ งจะหมดอายุในปีพ .ศ .2556 จนถึงบัดนี้กรมส่ง เสริมสหกรณ์ให้นิคม สหกรณ์
วังทองด่าเนินการขอใช้ พ้ืนที่ต่ออีก 30 ปี ในรูป นิคมสหกรณ์แบบเช่า  แต่การท่า
ท่าสัญญาใช้ประโยชน์กับกรมป่า ไม้  จะมีระ เบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ เข้าท่า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ปีพ .ศ .  25 48 ข้อ 8 (5 ) 
ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริ เวณใกล้ เคียง และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาต่าบลหรือองค์การบริหารส่วนต่าบลท้องที่ที ่ป่า ไม้นั ้นตั้ งอยู่  ซึ ่ งขณะนี้
กระผมได้ เตรียมแผนที่  เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว  อยู่ที่มติของสภาองค์การ
บ ร ิห า ร ส ่ว นต่า บ ล ช ม พู ห า ก ป ร ะส ง ค์ใ ห ้น ิค ม ส ห ก ร ณ์ ว ัง ท อ ง ไ ด ้ เ ข ้า ม า ดูแ ล 
ด่า เนินการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู ก็สามารถลงมติให้ความ
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เห็นชอบได้หากมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ นิคมสหกรณ์วังทองจะรายงานไปทาง
กรมฯและตัดเขตพื้นที่นั้นออกไป แต่ผลกระทบเบื้องต้นเกษตรกรจะไม่สามารถ
ขอรับรองสิทธิ์ ในการท่ากินในพ้ืนนี้นั้น เ พ่ือไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อไป         

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 
นายก อบต.ชมพ:ู ขอสอบถามทางสหกรณ์นิคมวังทองดังนี้ 

1.หากเกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่ในนิคมสหกรณ์วังทอง แล้วรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปที่ดิน 
เช่น โฉนด นส.3 เกษตรกรจะยกเลิกจากนิคมสหกรณว์ังทองเพ่ือมาสนองการปฏิรูปที่ดินตาม
นโยบายได้หรือไม่ 

2.การขออนุญาตเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพื่อด่าเนินโครงการจัดที่ดินในรูป
นิคมสหกรณ์แบบเช่า ของนิคมสหกรณว์ังทอง จะมีผลกระทบในงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
หรือไม่ 

นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง :นิคมสหกรณ์วังทองเปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับเกษตรกร     

ว่าไม่ได้บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และหากมีกิจกรรมทางนโยบายของรัฐสามารถด่าเนินการ
ร่วมได้สามารถยกเลิกกับนิคมสหกรณว์ังทองแล้วไปตามแนวทางรัฐบาลได้ 
 การขออนุญาตเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนค่อนข้างยาก ซึ่งสหกรณ์นิคมวังทอง
ได้งบประมาณมาเพ่ือขุดบ่อบาดาลยังต้องด่าเนินการขอทางกรมป่าไม้ หากไม่ได้รับอนุญาตก็
ต้องคืนงบประมาณ เพราะเป็นกฎหมายของทางป่าไม้ 

นายจรัส ดาวไธสง 
ส.อต.หมู่ 4 : สอบถามทางนิคมสหกรณว์ังทองดังนี้ 

1. การท่าเวทีประชาคม เหตุใดจึงมอบหมายให้กับองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู 
2. นิคมสหกรณ์วังทองแจ้งว่ามีหนังสือรับรองให้กับเกษตรกรที่จะน่าไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ถือเป็นประโยชน์แก่ประชาชน หากไม่ขึ้นต่อนิคมสหกรณ์วังทองไปขึ้นสิทธิ์ต่อป่าไม้ได้หรือไม่ 

นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง :ป่าไม้ไม่ด่าเนินการให้อย่างแน่นอน เพราะนิคมสหกรณ์วังทองขอใช้ 
  ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแล้ว จะต้องให้นิคมสหกรณว์ังทองด่าเนินการ  

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 
นายก อบต.ชมพู: ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดเดิมนิคมสหกรณ์วังทองได้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพื่อด่าเนิน 

โครงการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์แบบเช่า แต่ปัจจุบันหมดอายุแล้วจึงต้องการขอใช้ประโยชน์          
ในเขตป่าสงวนต่อไป  

นางล าดวน สุหาพาณิช 
ส.อบต.หมู่1: กรณีเกษตรกรจะไปขอรับรองสิทธิ์ในการท่ากินในพ้ืนทีจ่ะยังสามารถไปได้หรือไม่ 
นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง :ไปติดต่อที่แจ้งได้ที่นิคมสหกรณ์วังทอง 
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นางออน บุญหว่าน 
ส.อบต.หมู่ 4: การเปลี่ยนชื่อพ้ืนที่ท่ากินเป็นอีกรายแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง : กระผมเคยเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อพ้ืนที่ท่ากินแล้วแต่ทางกรมยังไม่
อนุมัติ 
นายเชาว์ เย็นฉ่ า  
ส.อบต.หมู่3: นิคมสหกรณ์วังทองหมดสัญญาเช่ากับทางกรมป่าไม้แล้ว ยังมีสิทธิ์จะรับรองพ้ืนที่ท่ากินได้หรือ 

นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง :สามารถด่าเนินการได้โดยอนุโลม  

นายอุดม สังข์พานิช 
ส.อบต.หมู่6: กระผมคิดว่าควรน่าเรื่องใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพื่อด่าเนินโครงการจัดที่ดินในรูปนิคม 

สหกรณ์แบบเช่า เข้าในที่ประชุมของหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ และชี้แจงข้อดีและข้อเสีย
ให้ประชาชนรับทราบ  

 

พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
เลขานุการสภา อบต.: ในต่าบลชมพูที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณว์ังทองดูแลมี เสนอให้ แต่ละหมู่ ท่าการ 

ประชาคมให้กับทางนิคมสหกรณ์วังทอง ท่าความเข้าใจกับประชาชนและน่ามาเป็นแนวทางตัดสินใจ
เพ่ือลงมติต่อไป 

นายนภดล จัตุรัส  
ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์วังทอง : แผนที่ใหญ่ในต่าบลชมพูไม่มีระบุว่าเป็นพ้ืนที่ใดบ้างในต่าบลชมพู แต่
หากดูตามแนวเขตแล้วจะมีหมู่ที่ 14 บ้านหนองทัพเรือ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 บ้านชมพูเหนือ 
บางส่วน 
นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนเพ่ือด่าเนินโครงการ
จัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์แบบเช่า ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 2 เสียง  

สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบขอเลื่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนเพ่ือด่าเนินโครงการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์แบบเช่า โดยให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือท่าความเข้าใจและสอบถามความเห็นจากประชาชนก่อน ขอให้ยกมือ 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 23 เสียง   

5.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลชมพู  
        5.1.1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
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มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 

        ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
  ในการพิจาณาสามวาระรวดเดียว ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ ่น
จ่านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ่านวนผู้ที่อยู่ ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

นายพลากรณ์ เคลือบคนโท 
นิติกรปฏิบัติการ:  หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ.2562  

เหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด่ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อรักษาระเบียบในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต่าบลชมพู ซึ่งแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ให้กระท่าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ (อ่านรายละเอียดในร่างฯดังกล่าว) 

พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
เลขานุการสภา อบต.: การออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 เป็น 

ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติในการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล ตาม 4 ประเภท ในครัวเรือน ถือเป็นการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ 

นายอุดม สังข์พานิช 
ส.อบต.หมู่6: จากที่องค์การบริหารส่วนต่าบลชมพูได้น่าถังขยะอันตรายไปไว้ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ไม่มี
การจัดเก็บขยะอันตราย อยากให้มีแผนในการจัดเก็บให้ชัดเจน ว่าจะจัดเก็บขยะอันตรายวัน เวลาใด  
นายเชาว์ เย็นฉ่ า 
ส.อบต.หมู่3 : อยากสอบถาม ทางองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพูได้แจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านหรือไม่  ในการ
น่าถังขยะอันตรายไปตั้งตามจุดต่างๆไว้ ควรมีแผนหรือแนวทางการจัดเก็บขยะให้เรียบร้อย ก่อนที่จะ
ออกเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู  
พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
เลขานุการสภา อบต.: ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 เป็นการ 
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 ก่าหนดวิธีการคัดแยกมูลฝอย แต่จะมีการท่าแผนในการด่าเนินการจัดเก็บขยะอันตรายต่อไป
ขั้นรับหลักการ 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนต่าบลชมพู เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ขอให้ยกมือ  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 25 เสียง  

 วาระสองขั้นแปรญัตติ 
 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : ในขั้นแปรญัตติ อาศัยอ่านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาฯจะขอให้ 
 สมาชิกสภาทุกท่านเป็นองค์คณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา และมีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการ 
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 
 2562 ขอให้ยกมือ  

- ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ 
วาระสามขั้นลงมติ 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต่าบลชมพู เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต่าบลชมพู ขอให้ยกมือ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 25 เสียง เป็นเอกฉันท์ 

         5.1.2 เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 
ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
พระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

นายพลากรณ์ เคลือบคนโท 
นิติกรปฏิบัติการ:  หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

เหตุผล  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด่ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต่าบลชมพู ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท่าได้
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ (อ่านรายละเอียดในร่างฯดังกล่าว) 

พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
เลขานุการสภา อบต.: การออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  

เพื่อควบคุมสุนัขและแมว เช่นการขึ้นทะเบียน การควบคุมวัคซีน ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในการก่ากับดูแลการขึ้นทะเบียน การควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  

 

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 
นายก อบต.ชมพ:ู การออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  

เลี้ยงต้องการให้ผู้เลี้ยงได้มีการก่ากับดูแลสุนัขและแมวของตนเอง มีแบบการขึ้นทะเบียน และ
ข้อมูลสัตว์ เพื ่อจะได้ตั ้งงบประมาณไว้จัดซื ้อวัคซีนต่อไป  ในวันประชุมหมู ่บ้านฝากให้ทาง
สมาชิกสภาฯน่าแบบขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้กับประชาชนผู้เลี ้ยงสัตว์กรอกข้อมูลรายละเอียด
แล้วส่งมายังส่านักงานองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู 

นางล าดวน สุหาพาณิช 
ส.อบต.หมู่1:การน่าสุนัขและแมวไปรับวัคซีนพร้อมกันท่าให้เกิดปัญหาสัตว์เลี้ยงกัดกัน เกิดความวุ่นวาย  

 

พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
เลขานุการสภา อบต.: กระผมคิดว่าเป็นไปตามสภาพของสัตว์เลี้ยง อีกอย่างเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอไม่
สามารถออกไปได้ทุกหลังคาเรือน นัดเป็นสถานที่ส่าคัญของแต่ละหมู่จะเหมาะสมที่สุด  

 

นายสุภาพ ชินโคตร 
ส.อบต.หมู่ 6: กระผมเห็นด้วยที่จะออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 
2562 เนื่องจากว่าประชาชนมีสุนัขและแมวหลายตัวและฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน หากเกิดปัญหาไปกัด
บุคคลอ่ืนจะท่าให้เกิดปัญหาตามมา 
 

นายจรัส ดาวไธสง 
ส.อบต.หมู่4: ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารระอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 6 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ่านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 
เมื่อพ้นก่าหนดแล้วยังไม่มีผู ้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั ้นตกเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ สัตว์นั ้นหรือสัตว์อื่นหรือ
ต้องเสียค้าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่
กรณีก่อนถึงก่าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขาหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการ
ขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์
มาขอรับสัตว์คืนภายในก่าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่า ใช้จ่ายส่าหรับ
การเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู ตามจ่านวนที่จ่ายจริงด้วย 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็น
อันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ่านาจท่าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
  ขอแปรฯ การขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ อยากให้ตัดข้อความดังกล่าวออกให้
ใช้ค่าว่าจนกว่าจะมีเจ้าของมารับ หรือจนกว่าจะเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสุนัขและ
แมวจะน่างบประมาณใดมาจัดการ เนื่องจากไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้  

พันจ่าเอกณรงค์ ค าพิลานนท์    
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เลขานุการสภา อบต.: ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 ไม่สามารถตัดข้อความออกได้  ถือเป็นสาระส่าคัญของร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว 

ขั้นรับหลักการ 
นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การ 
 บริหารส่วนต่าบลชมพู เรื่องหลักเกณฑ์การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ขอให้ 
 ยกมือ  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 25 เสียง 
 

 วาระสองขั้นแปรญัตติ 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : ในขั้นแปรญัตติ อาศัยอ่านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาฯจะขอให้ 
 สมาชิกสภาทุกท่านเป็นองค์คณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา และมีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการ 
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู เรื ่องหลักเกณฑ์การควบคุมการเลี้ยง 
 หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ขอให้ยกมือ  

- ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ 
วาระสามขั้นลงมติ 

นายบุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู : สมาชิกสภาฯท่านใดให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  

ต่าบลชมพู เรื่องหลักเกณฑ์การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 ให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู ขอให้ยกมือ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 25 เสียง เป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

นายสวัสดิ์ พลเคน 
ส.อบต.หมู่5:  สอบถามเรื่องโครงการหินคลุก หมู่ที่ 5บ้านปลวกง่าม ที่จัดตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562  ติดขัดอะไรหรือไม่   

นายอุดม สังข์พานิช 
ส.อบต.หมู่ 6: สอบถามผู้บริหารดังนี้ 
 1.หอกระจายข่าวได้ผู้รับเหมาหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงยังไม่ด่าเนินการ 

2.เครื่องพ่นควบคุมโรคติดต่อ เพราะเหตุใดจึงใช้เครื่องขนาดเล็ก และเพราะเหตุใดยังไม่ด่าเนินการ
จัดซื้อเครื่องพ่นให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 
นายกอบต.ชมพ:ูเครื่องพ่นควบคุมโรคติดต่อ ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อไว้ เครื่องละ80,000 บาท แต ่
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คณะกรรมการก่าหนดคุณสมบัติในราคา 45,000 บาท จึงไม่มีผู้รับจ้าง คณะกรรมการจึงต้องก่าหนด
ราคาใหม่อีกครั้ง ขณะนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ส่งเอกสารในการก่าหนดราคาใหม่เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งว่า อีกประมาณ 20 วัน จะได้รับเครื่องพ่นดังกล่าว
มาใช้งาน  

โครงการหินคลุก หมู่ที่ 5บ้านปลวกง่าม มีผู้รับเหมาแล้ว คือหจก.โชคประจักษ์ และหอ
กระจายข่าวหมู่ที 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

นายอนุกูล ติยานันท์ 
ส.อบต.หมู่ 9: ทางข้ึนเขาเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วอยากให้ด่าเนินการซ่อมแซม  และฝากให้ตัดหญ้าสองข้างทาง
ทางข้ึนเขาด้วย  

นายวิชัย เสนานุช 
ส.อบต.หมู่15:สอบถามถนนดินสายหนองม้าหมู่ 15 ขณะนี้ถึงข้ันตอนใดแล้ว และในเรื่องรางระบายน้่า 
 อยากให้คณะผู้บริหารแก้ไขให้เป็นระยะยาว 

นายบุญชนะ คลองภูเขียว 
นายกอบต.ชมพู: ถนนดินสายหนองม้าหมู่ 15 ได้ผู้รับเหมาแล้ว  
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นายเซ้ง ภูกิ่งนา 
ส.อบต.หมู่ 11: หมู่ที่ 11 บ้านร่มเกล้าฯ มีปัญหาภัยแล้งมาก ไม่มีที่กักเก็บน้่าอยากให้ช่วยด่าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  
 

บุญเรียง   เชื้อบุญมี   
ประธานสภา อบต.ชมพู :  ขอขอบคุณทุกท่านที่ เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ขอให้  
 ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

เลิกประชุม  14.59 น. 
 

    พันจ่าเอก     ณรงค์     ค่าพิลานนท์  บันทึกการประชุม  
( ณรงค์     ค่าพิลานนท์ )  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู  
 

     ความเห็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม. . . . . . . . . เห็นชอบ.. . . . . . . . . . . . .  
 

     (ลงชื่อ)             อุดม    สังข์พานิช  
         ( นายอุดม    สังข์พานิช )      

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู หมู่  ๖  
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 
(ลงชื่อ)                กมล   ปัดไธสง  

            ( นายกมล   ปัดไธสง )   
        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู หมู่  14  
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
    (ลงชื่อ)                   วิชัย เสนานุช    
            ( นายวิชัย เสนานุช  )  
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู หมู่  ๑5 

      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
วันที่ . . . . . .5. . . . . เดือน…กันยายน.. . . . . . . . . . .พ.ศ. 256.2.. . . 

 
สภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ชมพู ครั้ งนี้ เรียบร้อยแล้วเมื่อครั้ งประชุม
สภา สมัย. .สามัญ สมัยที่  . .3. . . .ครั้ งที่ . .2. . .  /256. .2.  เมื่อวันที่ . . .27.. เดือนกันยายน  
พ.ศ. 256..2. . .  

 
(ลงชื่อ)         บุญเรียง    เชื้อบุญมี            

(นายบุญเรียง    เชื้อบุญมี )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลชมพู  

       วันที่ . . .27.. . . . เดือน.กันยายน.. .พ.ศ. 256. .2. . . 


